
“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐
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แพทย์จีน รองรับการขยายตัว
ย้ายทีท่�าการ เลง็พฒันาแบบครบวงจร

สถานพยาบาลการแพทย์แผนจนี วิทยาลยัการ
แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(มจษ.) ย้ายที่ท�าการใหม่ รองรับการบริการที่ขยาย
ตวั พร้อมเลง็พฒันาเป็นศนูย์ดแูลสขุภาพแบบครบ
วงจร ด้วยศาสตร์การแพทย์ตะวนัออกและสมนุไพร 
เปิดให้บริการแล้ววันนี้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น คณบดี
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า สถาน
พยาบาลการแพทย์แผนจนี ก่อตัง้ขึน้เพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู ้และคลินิกศึกษา รวมถึงเป็นสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการ
แพทย์จีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก พร้อมให้
บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
แก่บุคคลท่ัวไป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา
โรคภัย สามารถท�าการรักษาได้ต้ังแต่อาการเจ็บ
ป่วยเล็กน้อยไปจนถึงอาการเจ็บป่วยเร้ือรัง อาการ

ปวดเมื่อยในกลุ่มผู้สูงวัย
“เดมิสถานพยาบาลฯ เปิดให้บรกิารทีอ่าคาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้
บรกิารดแูลสขุภาพและการรกัษาด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน เช่น การแมะหรือจับชีพจร การ
ฝังเข็ม การรมยา การครอบแก้ว การจัดกระดูก  
การใช้ยาสมุนไพรจีน การท�ากัวซา และการอุ่น
เส้นลมปราณและใช้ความร้อนน�ายาจีนเข้าสู ่
ร่างกาย หรือการท�ามังกรไฟ เป็นต้น โดยแพทย์
ผู ้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ทั้งจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทย 

ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มาใช้บริการ
และมีจ�านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อ
รองรับการเติบโตของสถานพยาบาลในอนาคต 
จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
อาคารพาณิชย์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
ภายใต้ชื่องาน “มิชชั่น ทู เดอะ มูน (Mission ผูค้ว้าแชมป์ รบัสทิธิเ์รยีนต่อทนัที

สง่เสรมิเยาวชนขาสัน้ ประกวดดนตรี

“นอกจากกจิกรรมการประกวดดนตรเีฉลมิ
พระเกยีรตฯิ แล้ว ยงัมกีจิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
อื่น ๆ อีก ๓ กิจกรรมคือ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี 
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม เมื่อ 
วนัที ่๙ มถินุายน ทีผ่่านมา  

กจิกรรมวนัแม่แห่งชาต ิวันที ่๑๒ สงิหาคม 
และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 
ซึง่ทางรฐับาลได้ให้แนวทางในการจดักจิกรรมด้วย 
เช่น การปลูกป่า การประกวดทางด้านวิชาการ
เป็นต้น จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ
และทุกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในการ
ร่วมเฉลมิฉลองในปีนี”้ อาจารย์ราเชนทร์ กล่าว

ด้านอาจารย์ธงชัย เหลืองทอง 

...ครั้งแรก กับเวทีไมค์ทองคำ�
“น้องมุก” ปรียาภรณ์ วจีสัจจะ

เพือ่เป็นทีท่�าการแห่งใหม่แทน” ผศ.รตันา กล่าว
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าว

ต่อว่า สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน ได้
ท�าการย้ายไปสถานที่ตั้งใหม่และทดลองเปิด
ให้บริการ ต้ังแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
พบว่ามีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่
แห่งใหม่อยูต่ดิถนนรชัดาภเิษก ท�าให้สะดวกต่อ
การเดินทาง และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบ
ครัน โดยเฉพาะห้องยาจีนที่มีการจัดระบบได้
ตามมาตรฐานการแพทย์แผนจีน 

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมจัดการบรรยาย
ทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์หลินจงซือ  
ผู ้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช จากโรงพยาบาล
สาธิตแห่งที่ ๒ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
เหลียวหนิงในวันดังกล่าวอีกด้วย

to the moon)” เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีใจรักด้านดนตรี
และขับร้อง สามารถสมัครพร้อมส่งคลิปวิดีโอ 
การแสดงได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน

อาจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การจัด
ประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจทางด้านดนตรี 
สามารถพัฒนาทักษะให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงการปลูกฝังความสามัคคี
ในหมู่เยาวชน ให้รู ้จักการท�างานเป็นทีมและ
สนับสนุนให ้เยาวชนได ้ใช ้ เวลาว ่างให ้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
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 ปัจจุบันการแพทย์มีการรักษาหลากหลายรูปแบบ แต่ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ถือเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกการรักษาในปัจจุบัน ซึ่งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้มีการเปิดรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน เรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที ่
มาใช้บริการกันนะครับ

ศาสตร์แพทย์แผนจีน	

นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ ผู้ใช้บริการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน  
 จริง ๆ  ป่วยเป็นโรคมะเร็ง รักษาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว จึงอยากลองเปลี่ยนมา
รักษาแพทย์แผนจีนดูบ้าง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพราะเห็นว่าเป็นสถานพยาบาลการ
แพทย์แผนจนีทีม่มีาตรฐาน ญาตแิละเพือ่น ๆ รกัษาแล้วหายดจีงึแนะน�ามา นอกจากนี้
ยังมาปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคไต ซึ่งตัวยาการรักษาจะเป็นสมุนไพร และไม่ส่งผลต่อ
ร่างกายเราเยอะ

นางนนลณีย์ ปรีชาวงศ์ศิริ ผู้ใช้บริการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
 ตอนแรกไม่เคยคิดว่าจะมารักษาด้วยการแพทย์แผนจีน เพราะว่าเมื่อก่อนหายาก ปกติรักษาแต่แพทย์แผน
ปัจจุบัน แต่ก็ไม่หาย จึงตัดสินใจหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เจอว่าที่นี้มีการรักษาแพทย์แผนจีน จึงตัดสินใจมารักษา 
เนื่องด้วยตนเองอายุเยอะแล้ว เลือดลมก็ไม่ค่อยจะดี ท้องอืด และมีอาการกรดเกินในกระเพาะ หมอที่นี้จึงท�าการ
รักษาและฝังเข็ม อาการก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ เลือดลมก็หายเป็นปกติ จึงแนะน�าญาติพี่น้องมารักษา เพราะมั่นใจในการ
รักษาและใช้บริการมากว่า ๕ – ๖ ปี

“ถ้าพูดถงึหนังสอืทีช่อบอ่าน กค็งไม่พ้นเรือ่ง
ของการดแูลสขุภาพ เพราะเราท�างานกบัผูป่้วย
ตลอดเวลา แต่ทีช่อบอ่านมากทีส่ดุ กเ็ป็นเรือ่ง
ของการท�าอาหารเพื่อสุขภาพ ก็คงต้องยกให้ 
เล่มนี้ อาหารจากไข่ขาว อาหารเพิ่มโปรตีน
ส�าหรับผู ้ป่วย”  นางสาววารุณี กุจะพันธ์ 
พนกังานธรุการ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจนี 
พดูถงึหนงัสอืท่ีเธอชอบอ่าน และเล่าต่อว่า

“ปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะ 
หนังสือที่ชอบอ่านส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ
ประเภทสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพือ่สขุภาพ 
การออกก�าลงักาย หรอืหนงัสือโยคะ เพราะว่า

ชอบดแูลตวัเอง อกีอย่างเราท�างานด้านนีด้้วย
สามารถน�าความรู้ไปพฒันาต่อยอดได้ แต่ก็ไม่
ค่อยได้อ่านทีบ้่านสกัเท่าไร จะน�าหนงัสอืมาเกบ็
ไว้หาเวลาว่างอ่านทีท่�างาน เพราะทีท่�างานกม็ี
หนงัสอืเก่ียวกบัสขุภาพมากมายไว้ให้อ่านอยูแ่ล้ว” 

“หนังสืออาหารจากไข่ขาว เล่มนี้ให้อะไร
มากมายที่ไม่เคยรู้มาก่อน บอกทั้งวิธีการท�า
อาหาร คณุประโยชน์ของไข่ขาวทีส่ามารถพลกิ
แพลงได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพ บอกถึงเป็นวิธีการท�าอาหารแบบ
ง่าย ๆ และไม่ยุง่ยากในการหาวตัถุดบิสามารถ
ท�ากินเองได้ที่บ้าน เวลาคนไข้มาถาม เราก็
สามารถแนะน�าคนไข้ได้ในการท�าอาหารแบบ
ง่าย ๆ ไว้รบัประทานทีบ้่าน” พีว่ารณุ ีบอกถงึ
คณุประโยชน์หนังสอืเล่มโปรดของเธอ

 “ตอนเช้าเวลาตื่นไปท�างานเป็นช่วงเวลา
เร่งรีบ บางคนอาจไม่มีเวลามากนักในการท�า
อาหาร จงึซือ้อาหารส�าเรจ็รูปมากนิมากกว่าที่
จะท�าเอง ขอแนะน�าอาหารแบบง่ายรวดเรว็ที่
สามารถท�าได้เองและได้ประโยชน์ คอืการทอด
ไข่ดาวกินสักหนึ่งฟอง นมหนึ่งแก้วหรือหนึ่ง
กล่อง ไข่ดาวจะเพิ่มโปรตีนให้กับตัวเรา และ
ช่วยบ�ารงุร่างกาย ท�าให้เรามแีรงในการท�างาน 
ดกีว่าไม่ได้กนิอะไรเลย” พีว่ารณุ ีพดูแนะน�าการ
ท�าอาหารในเวลาเร่งรีบ

“ส่วนตวัแล้ว มองว่าหนงัสอืทกุเล่มมนักม็ี
แนวทางให้อ่านมากมาย อยูท่ีเ่ราจะเลอืกอ่าน

แล้วหาความรู้อะไรให้กับตัวเอง ที่เลือกอ่าน
หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ เพราะเป็นสิ่งที่ดีต่อ
ตวัเราและคนอืน่ แล้วบวกกบัการทีเ่ราท�างาน
อยู่ทีส่ถานพยาบาลอยู่แล้ว เราย่ิงสามารถไปแบ่งปัน
ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งสขุภาพให้คนไข้ได้ด้วย จงึ
เป็นที่มาในการเลือกอ่านหนังสือประเภทนี้”  
พีว่ารณุพีดูถงึหนงัสอืท่ีเลอืกอ่าน

การเลอืกอ่านหนังสอืด ีๆ  สักหนึง่เล่ม อาจ
ได้บางอย่างหรอืหลายอย่างรวมกัน อย่างแรก
เราอ่านเพือ่ความรู ้ข้อมลูข่าวสาร ความรูท้�าให้
เรารูอ้ะไรต่ออะไรมากขึน้ หนังสอืทีเ่ราอ่านบาง
เล่ม อ่านแล้วสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัชวีติ
ประจ�าเราได้ 

หนังสือทุกเล่มมันก็มีแนวทาง
ให้อ่านมากมาย อยู่ทีเ่ราจะเลือกอ่าน
แล้วหาความรู้อะไรให้กบัตวัเอง
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จากสภาวะที่สังคมเกิดการแข่งขันโดย
เฉพาะในแวดวงอุดมศึกษา วันนี้หากสถาบัน
ใดมีผลการจัดอันดับอยู ่ในระดับต้น ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ
หรือนานาชาติ แน่นอนย่อมเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสถาบันนั้นผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่องค์กรจัดอันดับก�าหนด และ
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ 

อย ่ า ง ไรก็ ตาม ผู ้ เ ขี ยน เชื่ อ ว ่ า วั นนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งต่างตระหนัก
และให้ความส�าคัญกับการจัดอันดับหรือการ
แข่งขันเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไม่ตกขบวนในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า  
แต่การจะเข้าสู ่อันดับต้น ๆ ของการเป็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน�าได้นั้น ผู้บริหาร
และประชาคมจะต้องทุ ่มเทและก�าหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมเพื่อที่จะผลักดันให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ 

การจัดอนัดบัของ Webometrics Ranking 
of World Universities พบว่า ในห้วง ๔ ปี
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในราชภัฏ ๔ ปี
ซ้อน ซึ่งผลจากการที่สถาบันแห่งน้ีได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรระดับโลกน้ันก็เน่ืองมาจาก 
การมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของคณะผู้บริหาร 
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพื่อ
ผลักดันให้ประชาคมทุกภาคส่วนร่วมพลังใน
การขับเคลื่อน ซึ่งเบื้องลึกในความส�าเร็จของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในครั้งน้ีมา
จากการก�าหนดเป้าหมายในการบรหิารจดัการ
ของอธิการบดีที่ได้วางโรดแมปเป็นกรอบใน
การพัฒนาตามระยะปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ท่ีจะ
ต้องให้สวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับเป็น ๑ 
ในราชภัฏ ตามด้วยอันดับ ๑๕ ของสถาบัน
อดุมศึกษาในประเทศ และอนัดับ ๑๕๐ ของเอเชีย 

ผู ้ เขียนได ้ติดตามพัฒนาการของชาว
ราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม
ท้ังมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป พบว่า วันนี้
ทุกสถาบันมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อการแข ่งขันสามารถก ้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีมากขึ้น โดย
เฉพาะการเปลีย่นผ่านเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
ของประเทศไทยและประเทศสมาชกิอย่างเป็น
ทางการ เมือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา 

ส่ิงที่ผู ้ เขียนประทับใจและภาคภูมิใจ
แทนชาวราชภัฏทั้งมวล โดยเฉพาะการวาง

...ราชภัฏ...
มหาวทิยาลยัในศตวรรษที ่๒๑

(ตอนจบ)แนวทางการพัฒนาที่ทุกสถาบันควรจะเอา
เป็นเยี่ยงอย่าง คือ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับหน่ึงของประเทศอย่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่อธิการบดีคนปัจจุบัน 
ได้โชว์ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปีของการขับเคลื่อน
พัฒนาสถาบัน เพื่อจะส ่งสัญญาณเตือน
ให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงที่จะเ กิดขึ้น ซึ่ งจุดยืนหรือ
ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น 
อธิการบดีกล่าวว่า ถ้าจะยืนอยู่ในพื้นที่การ
ศึกษาได้อย่างสง่างาม จะต้องไม่หยุดพัฒนา 
และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัด
ท�ายุทธศาสตร์ ๑๕ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยวางแผน
ไว้ ๓ ระยะ คือ ๕ ปีแรก (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตัง้เป้า
เป็นมหาวทิยาลยัแม่แบบทีด่ขีองสงัคม (Smart 
archetype University of the Society) ระยะ
ทีส่อง (๒๕๖๕-๒๕๖๙) ตัง้เป้าเป็นมหาวทิยาลยั
เอตทัคคะที่มีเอกลักษณ์ (Niche Guru Uni-
versity) และ ๕ ปี สุดท้าย คือ มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะนานาชาติ (International Nicha 
Guru University ) ฯลฯ 

พร้อมกันนั้น จะผลักดันการเข้าสู่การจัด
อันดับของ QS ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยมจี�านวน ๘ แห่ง ทีม่อีนัดบัอยูใ่น QS 
ซึ่งในปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยฯตั้งเป้าว่าจะเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งที ่๙ และจะเป็นมหาวิทยาลยั
ราชภัฏแห่งแรกที่ติดอันดับของ QS (มติชน : 
๒ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๒๑) 

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยจะประสบความส�าเรจ็ได้น้ัน การ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนของประชาคม
ภายในองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั ตลอดจนศษิย์เก่าและผูม้ส่ีวนได้เสยี 

เช่น ผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือ
ชมุชน หรอืความศรทัธาของสงัคมล้วนแล้วแต่
เป็นหัวใจที่ส�าคัญยิ่ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศจะพฒันาให้
ก้าวไกลจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคมหรอืไม่กต็าม 
สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ จะต้องตระหนัก
คอืการไม่ลมืรากเหง้าทีแ่ท้จรงิทีค่นรุน่เก่าได้วาง
รากฐานไว้ ตลอดจนพนัธกจิตามพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คือการเป็น
สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ ทัง้นี้ 
เพราะหากจะให้ท้องถิ่นหรือสังคมไปคาดหวัง
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อาจจะได้รับการ
ขานรบัน้อยกว่า ทัง้นี ้เพราะมหาวิทยาลัยราชภฏั 
เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่บีทบาทหน้าทีโ่ดยตรง 

ในขณะเดยีวกัน ชาวราชภฏัจะต้องพฒันา
องค์กรให้เป็นไปตามแผนอดุมศกึษาระยะยาว 
๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) ที่ก�าลัง
จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทุกสถาบันจะ
ต้องเตรียมความพร้อมในการเดินตามแผนฯ
และตอบโจทย์สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันจะต้องค�านึงถึง
การสร้างพลเมืองที่ดีของชาติที่มีวินัยเคารพ
ต่อกฎหมาย ไม่มุ่งแต่ผลิตบัณฑิตที่ต้องการ
แต่ปริญญา ดังที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คาดหวัง 

“ราชภัฏนามนี้มีความหมายมีความ
ส�าคัญและลึกซึ้งยิ่งนัก ดังนั้นจ�าเป็นอยู่เอง
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศจะ
ต้องด�าเนินพันธกิจที่ว่าด้วยการเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการการศึกษา 
เพือ่สนองพระราชปฏธิานของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัฯ ด้วยความส�านกึในการเป็นคน
ของพระราชา ข้าของแผ่นดนิอย่างแท้จรงิ” 
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

นายวีรภัทร รักษาถ้อย์ นักศึกษาชั้นปีที ่ ๓
แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

น้องมุกเด็กสาว เอกขับร้อง สาขาวิชา
ดนตรีสากล ที่ไม่เคยทิ้งฝันให้หลุดมือ ได้เข้า
ประกวดเวทีใหญ่ครั้งแรก เพื่อหวังว่าสักวัน
หนึ่งจะเป็นนักร้องอาชีพ ครูสอนร้องเพลง
ให้ได้ในอนาคต

นางสาวปรียาภรณ์ วจสัีจจะ หรอื น้องมกุ 
สาวน้อยจากเมืองปากน�า้ เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่ 
๑ สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ชื่นชอบการร้องเพลงเป็น
ชีวิตจิตใจ จนสามารถผ่านเข้ารอบ ๒๔ คน
สุดท้ายในรายการไมค์ทองค�าได้ส�าเร็จ เราไป
พูดคุยกับน้องเขากันเลยนะครับ

น้องมุกเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหน?
น้องมุก : เริ่มร้องเพลงแบบจริงจังตอน

ประถมค่ะ ก่อนหน้านี้ตอนอยู่อนุบาล ก็ชอบ
มาตั้งนานแล้ว ร้องเล่นไปเร่ือย จึงมาหัดเอา
จริงจังประมาณ ป. ๑ ค่ะ

แรงบันดาลใจในการร้องเพลงของน้อง
มุกคืออะไร?

น้องมุก : แรงบันดาลใจที่ดีที่ สุดก็คือ 
ครอบครัว เพราะทุกคนชอบให้หนูร้องเพลง
ให้ฟังแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เลย
ท�าให้หนูมี่ความหวังว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในจุด
สูงสุดได้ ก็ท�าให้ครอบครัวภูมิใจและมีความ
สุขค่ะ ในเมื่อเป็นความชอบส่วนตัวหนูและ
ครอบครัว พ่อแม่เลยไม่ขัดอะไรท่ีจะให้ลูก
เลอืกเรยีนในส่ิงทีช่อบ หนเูลยเลอืกเรยีนขบัร้อง 
ที่ราชภัฏจันทรเกษมค่ะ เพราะคิดว่ามาทางน้ี
แล้ว ควรเอาให้ถึงที่สุดไปเลย

ก่อนทีจ่ะมาประกวดไมค์ทองค�า ผ่านเวที
การประกวดไหนมาบ้าง แล้วได้รับรางวัล
อะไรมาบ้าง?

...ครั้งแรก กับเวทีไมค์ทองค�า
“น้องมกุ” ปรยีาภรณ์  วจสีจัจะ

น้องมุก : จริง ๆ แล้วถึงชอบร้องเพลงแต่
เด็ก แต่หนูก็ไม่เคยผ่านการประกวดสักเท่า
ไหร่ค่ะ ถ้ามีการแข่งขัน ที่โรงเรียน รายการ 
บทเพลงรกัแห่งแผ่นดนิรายการยามาฮ่าลกูทุง่ 
รายการส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ัน
พื้นฐาน แข่งศิลปะหัตถกรรม อะไรประมาณ
นี้ค่ะ เพราะเป็นนักร้องโรงเรียนด้วย เลยท�า
กิจกรรมเยอะหน่อยค่ะ 

ส�าหรบัรางวลัทีไ่ด้รบั เข้ารอบรองชนะเลศิ 
ยามาฮ่ากไ็ด้รางวลัพณิเพชรค่ะ ศลิปหตัถกรรม 
และเป็นตวัแทนจงัหวดั แต่ไม่เคยประกวดตาม
ข้างนอกที่เขารับสมัครเลยค่ะ

ท�าไมถงึเลอืกมาประกวดเวทไีมค์ทองค�า?
น้องมุก : ก็อยากลองดูสักคร้ังในชีวิตค่ะ 

ว่าถ้าเราทีไ่ม่ค่อยผ่านเวทปีระกวด มาลองเวที
ใหญ่สักครั้งหนึ่ง จะท�าได้ไหม พอเข้ารอบมา
จากเป็นหมืน่ ๆ  คน ท�าให้เราดใีจและภมูใิจมาก ๆ  ค่ะ 
และรวมถึงพ่อแม่ของหนอูยากจะให้มาแข่งขนั
ในรายการที่ท่านชอบดูด้วยค่ะ

การเตรียมตัวในการประกวดไมค์ทองค�า
แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยประกวดอย่างไร?

น้องมุก : การเตรียมตัวก็ใช้เวลาอยู่กับ
การซ้อมมากขึน้ และดแูลตวัเองให้มากกว่าเดมิ
ค่ะ เพราะหนูเป็นภูมิแพ้ด้วย ถ้าเกิดเป็นตอน
แข่งขันขึ้นมา ก็จะท�าให้กดดันตัวเองค่ะ เลย
ต้องซ้อมให้ชิน ทุกครั้งแตกต่างจากเวที่ไมค์
ทองค�าอย่างเห็นได้ชัดค่ะ เพราะจากที่เห็น
เวทอีืน่เก่งแล้ว เวทนีีเ้ป็นเวทปีระกวดร้องเพลง
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ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ขอแค่เราได้
ท�าอย่างเต็มที่ หนูก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ไปถึง
รอบ ๔ คนค่ะ แค่มาถงึจดุนี ้กด็ใีจทีส่ดุแล้วค่ะ

ลกูทุง่ระดับประเทศ แต่ละคนมีแต่เสียงดี ๆ  ก็
เลยกดดนัตวัเองนดิหน่อยค่ะ ใคร ๆ  กอ็ยากเข้า
มาถึงจุดนี้ แล้วพอเราได้เข้ามาในจุดนี้ได้ เลย
ท�าให้เราต้องท�าการบ้านมากกว่าเดิมค่ะ แล้ว
ก็ตื่นเต้นกว่าเวทีอื่น ๆ  ด้วยค่ะ

ได้น�าประสบการณ์จากการเรียนไปใช้
ประกวดไหม?

น้องมุก : ใช้ค่ะ ก็เรื่องของการวอร์มเสียง
เบ้ืองต้น และก็การมีสมาธิในการร้อง ที่ต้อง
ใช้กบัเพลงสากล และลกูทุง่ เราสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกแนวเพลงเลยค่ะ

น้องมกุมเีคลด็ลบัเทคนคิอะไรในการซ้อม
ร้องเพลงบ้างครับ?

น้องมกุ : เคลด็ลบัของหนจูรงิ ๆ  แล้วไม่มค่ีะ 
ถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งก็จะฟังวนไปวนมา ซ�้า ๆ 
และก็พยายามเก็บรายละเอียด และก็วอร์ม
นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ถ้าเป็นเพลงสากล เทคนิค
การใช้เสยีงการวอรม์จะมากกว่าเพลงลกูทุง่ค่ะ 

แนวเพลงที่ถนัดเป็นพิเศษ?
น้องมุก : แนวเพลงที่ถนัดก็เพลงลูกทุ่งน้ี

แหละค่ะ ส่วนสากลหรือสตริง พ่ึงมาร้อง
จริงจัง ตอน ม.ปลาย และจริงจังมาก ๆ ตอน
มาเรียนที่ราชภัฏจันทรเกษมค่ะ 

ปัญหาอุปสรรคมีทุกคร้ังในการประกวด 
น้องมุกมีการรับมือ หรือวิธีแก้ไขอย่างไร?

น้องมุก : พยายามตั้งสติให้นิ่ง ๆ ค่ะ เพื่อ
การร้องแบบที่ซ้อมมาจะได้ไม่คาดเคล่ือน จะ
ได้นิ่ง หนูก็พยามให้ออกมาดี เหมือนตอนซ้อม
ให้มาที่สุดค่ะ

ทราบมาว่าน้องมกุเป็นโรคภมูแพ้ อย่างนี้
การเป็นโรคภูมิแพ้เป็นอุปสรรคต่อการร้อง

เพลงอย่างไร?
น้องมุก : ก็เป็นอุปสรรคค่ะ เพราะจะมี

อาการ น�้ามูกไหล เสียงเป็นหวัด จามแรง ๆ 
ท�าให้เสียงที่ร้องออกมาไม่สมบูรณ์ค่ะ

ความคาดหวังในการประกวดครั้งนี้?
น้องมุก : พอเข้ารอบถึงขนาดนี้แล้ว ไม่ว่า

ผลจะออกมาเป็นยังไง แค่นี้หนูก็ดีใจแล้วค่ะ 
ขอแค่เราได้ท�าอย่างเต็มที่ แล้วหนูก็ไม่คาด
หวังว่าจะได้ไปถึงรอบ ๔ คนค่ะ แค่มาถึงจุด
นี้ ก็ดีใจที่สุดแล้ว แล้วหนูอยากท�าความใฝ่ฝัน
ของหนทูีจ่ะเป็นนกัร้องอาชพี ครสูอนร้องเพลง
ในอนาคต ให้เป็นจริงค่ะ

คร้ังแรกของคนบางคนอาจเกิดขึ้นบ่อย
ครั้ง แต่ส�าหรับบางคนครั้งแรงอาจไม่มี
บ่อยครั้ง และใครหลายคนอาจเป็นนักร้อง
ประกวดมาหลายเวที แต่ส�าหรับ “น้องมุก” 
ปรยีาภรณ์ ไม่ค่อยได้ไปประกวดเวทต่ีาง ๆ มา 
แต่น้องมุก เลือกที่จะมาประกวดเวทีใหญ่
ระดับประเทศ เพราะเขาอยากลองดูสักครั้ง

หนึง่ในชวิีตของเขา ว่าการทีเ่ขาไม่ได้เดนิสาย
ประกวดเวทอีืน่ ๆ  มามากนกั เขาจะท�าได้ไหม
บนเวทีใหญ่ อย่างเวทีไมค์ทองค�า แต่เขาก็
ท�าได้มาก้าวหนึ่งในการเข้าประกวด เขาเข้า
รอบ ๒๔ คนสุดท้าย เพราะว่าเขามีก�าลังใจที่
ดีจากครอบครัวและมีความมุ่งมั่นท�าสิ่งที่ตัว
เองรัก สิ่งที่ชอบ เขาเลยกล้าที่จะลอง

ส�าหรับใครที่ไม่เคยลองสิ่งใหม่ ๆ  ท้าทาย 
หรอืไม่กล้าทีจ่ะลอง แล้วย่ิงเป็นสิง่ทีต่วัเองรัก 
อย่าปิดกั้นตัวเอง ลองท�าดูสักครั้งหนึ่ง แล้ว
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน จงภูมิใจกับ
สิ่งที่เราได้ลองท�า ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ลอง
ท�ามันดูแล้ว

สุดท้ายนี้ อยากจะขอฝากช่วยส่งก�าลังใจ
ไปเชียร์ “น้องมุก” ปรียาภรณ์ วจีสัจจะ ให้
ผ่านเข้ารอบต่อไป ในรายการไมค์ทองค�า ที่
ช่องเวิร์คพอยท์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 
๑๘.๑๕ - ๒๐.๐๐ น. กันด้วยนะครับ.
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พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

ต่อจากหน้า ๑

แพทย์จีน รองรับการขยายตัว

ต่อจากหน้า ๑

ส่งเสริมเยาวชนขาสั้น ประกวดดนตรี

“สถานพยาบาลการแพทย ์แผนจีน 
นอกจากจะท�าการปรับปรุงด้านอาคารสถาน
ที่ ให้สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มา
รับการรักษาได้มากขึ้นแล้ว ยังมีแผนในการ
พัฒนาการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพให้ครบ
วงจรที่มากขึ้น เน้นการรักษาเฉพาะด้านให้มี
ความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาในเร่ือง
สมุนไพรจีน เพื่อรองรับการขยายหลักสูตร
การเรียนการสอนสาขาวิชาสมุนไพรจีนใน
อนาคต”คณบดีฯ กล่าว

ส�าหรับสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน 
ให้บรกิารตรวจรกัษา โรคอายรุกรรมทัว่ไป การ
จดักระดกู โรคสตรรีะบบทางเดนิอาหาร ระบบ
ทางเดนิหายใจ เป็นต้น  เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ โทร ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๕๑๕๕

ประธานหลกัสตูรสาขาวิชาดนตรสีากล กล่าวว่า 
การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ หลัง
จากห่างหายจากครั้งแรกมา ๑๐ ปี แต่ก็ยังคง

คอนเซ็ปต์เดิม เพียงแต่ปีนี้บังคับให้มีเครื่อง
ดนตรีประเภทเป่า เพื่อให้วงดนตรีของเด็กมี
มมุมองอืน่ ๆ  และเพิม่ความหลากหลายในการ
ประกวด ทีไ่ม่ได้เจาะจงเพยีงประเภทเดียว อกี
ท้ังอยากให้ผู้เข้าประกวดได้เรียนรู้การท�างาน
ร่วมกับเพื่อนได้ในหลาย ๆ  กลุ่ม

“เกณฑ์การประกวด เราก�าหนดในรปูแบบ
ของวงสมาชิกไม่เกิน ๑๒ คน ประกอบด้วยนัก
ร้องอย่างน้อย ๑ คน เครื่องดนตรีหลากหลาย
ประเภทมคีวามครบเครือ่ง แต่ทีบ่งัคบัจะต้องมี
เครื่องดนตรีประเภทเป่า และต้องมีอย่างน้อย 
๒ คน เพือ่ไม่ให้เกดิการเปรยีบเทยีบในระหว่าง
ดนตรีแต่ละประเภท ซ่ึงง่ายต่อการตัดสิน ไม่
อยากก่อให้เกดิความขดัแย้งตรงนัน้ จงึก�าหนด
รูปแบบวงดนตรีที่คล้าย ๆ กัน และสมาชิกใน
วงทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ
เพ่ิงส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ อายุต้องไม่เกิน ๒๐ 
ปี และแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดได้
เพียงวงเดียวเท่านั้น

การประกวดในครั้งนี้ไม ่ได ้แค่เข ้าไป
ประกวดอย่างเดยีว แต่ฝึกให้ใช้แนวคดิใหม่ ๆ 
ให้เดก็ ๆ  สามารถน�าไปคดิต่อยอดได้ โดยมคีณะ
กรรมการร่วมแสดงความคดิเหน็ถึงแนวดนตรี 
และให้ความรู ้เราต้องการให้เรือ่งดนตรมีนัเป็น
เรือ่งทีย่ัง่ยืน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชวีติ

ประจ�าวัน ดนตรีมันไม่ได้ช่วยแค่บันเทิงเพียง
อย่างเดยีว แต่ยงัช่วยเสรมิจนิตนาการ ช่วยให้
จติใจอ่อนโยน ถ้ากิจกรรมคร้ังนีท้ีเ่ราจดัขึน้ก่อ
ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม กเ็ป็นงานทีเ่ราถนดั 
เราก็ยนิดที�า” อาจารย์ธงชยั กล่าว

อาจารย์ธงชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของ
คณะกรรมการตัดสินเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
ศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียงมาเข้าร่วมในการตัดสิน
คร้ังนี้ คณะกรรมการจะมีเกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากรูปแบบการแสดง ความคิด
สร้างสรรค์ ความพร้อมเพรยีง การสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ชม รวมไปถึงเทคนิคความ
สามารถของนักร้องและนักดนตรี 

“ส�าหรับการประกวดครั้งนี้ ผู ้ชนะเลิศ
อนัดบั ๑ เงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติ
บัตรและถ้วยรางวัล อีกทั้งนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การสมัครสามารถส่ง
เอกสารและคลปิวดิโีอการแสดงภายในวนัที ่๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ทางเพจ
เฟสบุ๊กของการประกวด “Mission to the 
moon – การประกวดดนตรเีฉลมิพระเกยีรตฯิ”  
หรือทางอีเมล ์ wtmu@chandra.ac.th” 
อาจารย์ธงชัย กล่าว
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การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธญับรุเีกมส์”

ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยรี�ชมงคล คลองหก 
เมื่อวันที่ ๔-๑๑ มิถุน�ยนที่ผ่�นม�

๗



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
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๘ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๕ ประจำาวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙

จันทร์กระจ่�งฟ้�
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๕ ประจำาวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
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